

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Có nội dung được kiểm toán chấp hành nghiêm quyết định của Kiểm toán Nhà nước, bố trí cán bộ chuyên môn làm việc với đoàn kiểm toán; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ

đoàn kiểm toán; bố trí thời gian làm việc với đoàn kiểm toán; giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của đoàn kiểm toán; đồng thời, giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối

giúp UBND tỉnh trong suốt quá trình đoàn kiểm toán làm việc tại tỉnh.

Thay mặt Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị được kiểm toán bố trí cán bộ phù

hợp, xuyên suốt; bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời, yêu cầu từng thành viên trong đoàn kiểm toán chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị được kiểm toán ảnh hưởng đến

công việc chuyên môn của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị được kiểm toán; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị được kiểm toán.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Vũ Thư tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

\* Sáng ngày 22/3, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức khởi công xây dựng nhà ở tặng gia đình hai em Vũ Duy Sao (sinh năm 2008) và Vũ Kiều Vy (sinh năm 2010), học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường THCS Minh Lăng.

Gia đình em Sao, em Vy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh trọng, không còn khả năng lao động. Nhiều năm qua, gia đình hai em ở trong căn nhà cấp 4 dột nát. Để giúp gia đình em Sao, em Vy có chỗ ở an toàn, Báo Nhân Dân đã ủng hộ 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình hai em xây dựng ngôi nhà mái bằng mới, diện tích 25m². Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên Trại tạm giam Công an tỉnh (đơn vị đóng trên địa bàn xã), đoàn viên, thanh niên xã Minh Lăng, bà con lối xóm, họ hàng ủng hộ hàng chục ngày công và thiết bị điện, nước cho công trình.

Đây là một trong chuỗi hoạt động nhân thiện thanh niên năm 2022 của Huyện đoàn Vũ Thư, đồng thời là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

SỐ CA MẮC COVID-19 MỚI TIẾP TỤC GIẢM

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 22/3, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh và một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tuần qua số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm. Các ca bệnh giảm sát tại cộng đồng ở mức dưới 2.000 ca/ngày. Dự số ca mắc mới giảm song tỷ lệ mắc ở nhóm người cao tuổi lại tăng so với tuần trước. Cụ thể, tỷ lệ mắc ở nhóm trên 50 tuổi là 26,5% (tuần trước là 25%), nhóm trên 65 tuổi là 12% (tuần trước là 10%); tỷ lệ mắc ở nhóm trẻ em dưới 18 tuổi tăng, chiếm khoảng 36,5% (tuần trước là 29%). Đánh giá cấp độ dịch, so với tuần trước xã cấp độ 1 tăng, số xã cấp độ 2 giảm, không còn xã ở cấp độ 3, 4. Về

công tác điều trị, các cơ sở điều trị Covid-19 tuyến tỉnh, tuyến huyện hiện đang cách ly, điều trị hơn 790 bệnh nhân. Theo đánh giá của ngành y tế, diễn biến dịch Covid-19 trong tỉnh còn phức tạp, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là; quan tâm đến nhóm nguy cơ mắc Covid-19 nặng. Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch Covid-19, việc tiêm vắc-xin... và đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch, xin số ca mắc mới giảm song tỷ lệ mắc ở nhóm người cao tuổi lại tăng so với tuần trước. Cụ thể, tỷ lệ mắc ở nhóm trên 50 tuổi là 26,5% (tuần trước là 25%), nhóm trên 65 tuổi là 12% (tuần trước là 10%); tỷ lệ mắc ở nhóm trẻ em dưới 18 tuổi tăng, chiếm khoảng 36,5% (tuần trước là 29%). Đánh giá cấp độ dịch, so với tuần trước xã cấp độ 1 tăng, số xã cấp độ 2 giảm, không còn xã ở cấp độ 3, 4. Về



Khám sức khỏe trước tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại nhà cho người dân huyện Đông Hưng.

phòng, chống dịch; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch; đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...

Trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch hàng tuần, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp hành chính phù hợp. Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Sở Y tế phân bổ vắc-xin hợp lý, khoa học, hiệu quả. Các địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện tiêm vét; bảo đảm tiêm đúng kế hoạch, không để vắc-xin hết hạn. Một số địa phương chưa cập nhật hết số mũi tiêm lên hệ thống tiêm chủng quốc gia cần khẩn trương thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người dân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

Các huyện, thành phố sẵn sàng các phương án về điều trị và ứng phó kịp thời với những diễn biến dịch trên địa bàn. Ngành y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm các giường hồi sức tích cực; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế... Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

HOÀNG LANH

Phát động thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên

Sáng ngày 22/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2022).

Đây là hoạt động để cụ thể hóa hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giáo hội Phật giáo tỉnh trong phối hợp phát động phong trào thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng n, Phật tử và người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường; chủ động cung cấp con giống thủy sản và vận động tầng n, Phật tử, người dân phóng sinh những giống thủy sản hữu ích ra môi trường tự nhiên.



Thả giống thủy sản trên sông Trà Lý.

Tại lễ phát động, các đại biểu cùng đồng đạo tăng ni, Phật tử và người dân đã cùng nhau thả hàng vạn con cá giống trên sông Trà Lý. Các loại cá được thả gồm: trắm, chép, trôi. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo tỉnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nước và tái tạo nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn khai thác thủy sản bừa bãi, tận diệt.

Nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thả 320.000 giống cá trắm đen, cá chép, cua, cá vược... xuống các vùng nước tự nhiên trong tỉnh.

NGÂN HUỖN

HƯNG HÀ

Chiến sĩ "sao vương" vào mùa huấn luyện

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện", lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huyện Hưng Hà đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện năm 2022.

Những ngày tháng 3 thời tiết thường song trên thao trường huấn luyện xã Tân Tiến, dưới sự hướng dẫn của Trung tá Phạm Ngọc Việt, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Hà, các chiến sĩ dân quân cụm 1 vẫn hăng say luyện tập các tư thế, yếu lĩnh, kỹ thuật động tác bắn súng CKC. Sự tích cực của các chiến sĩ cùng sự động viên, chỉ bảo tận tình của đội ngũ giáo viên đã góp phần nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cho từng chiến sĩ. Vừa kết thúc khoa mục huấn luyện, quệt vôi giọt mồ hôi trên má, đồng chí Trương Ngọc Ánh, dân quân xã Tân Hòa hồ hởi chia sẻ: Lực lượng dân quân xã Tân Hòa phần lớn là các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, do đó bản lĩnh chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật của chúng tôi khá vững vàng, đó là một trong những yếu tố quan trọng để đạt thành tích cao trong huấn luyện và tham gia hội thi, hội thao. Ban CHQS xã thường xuyên động viên tinh thần chiến sĩ, linh động tận dụng nhà văn hóa xã, hội trường thôn làm địa điểm huấn luyện để khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh, với quyết tâm cao nhất ra sức rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm giáo án, hoàn thành kế hoạch huấn luyện đã đề ra, phấn đấu đạt thành tích cao trong mùa huấn luyện.

gia các hoạt động trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên có các phương án luyện tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự... Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Tiến cho biết: Để bảo đảm cho công tác huấn luyện, Ban CHQS xã đã chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình, học cụ, các loại cơ sở vật chất, thao trường, bài tập theo hướng dẫn.

Cùng với đó, lực lượng dân quân đã chia nhỏ đội hình thành các tổ, huấn luyện giãn cách theo khu vực và theo ngày để phòng, chống dịch bệnh. Mỗi đồng chí đều phát huy tinh thần nghiêm túc trong học tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, phấn đấu đạt kết quả cao.

Huyện Hưng Hà xác định xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ của địa phương. Thượng tá Ngô Quang Khôi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, Ban CHQS huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp, vững chắc", đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin

cây của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện DQTV năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã ban hành, triển khai nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện và hội thi, hội thao các cấp, tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh tới từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời bổ sung những nội dung mới và sửa đổi trong giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bài tập cho từng đối tượng huấn luyện cụ thể, trong đó có 6 sáng kiến, 2 cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện có ứng dụng thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", lực lượng DQTV huyện Hưng Hà được chia thành 6 cụm và tổ chức huấn luyện thành 3 đợt với các nội dung huấn luyện về giáo dục chính trị và kỹ chiến thuật theo kế hoạch. Trong quá trình huấn luyện bảo đảm tập trung quán số, nội dung và thời gian thực hiện kết hợp rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, chú trọng nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí trong biên chế và vũ khí tự tạo. Phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó gần 90% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện.

Với quyết tâm cao cùng sự chuẩn bị chu đáo, chắc chắn những chiến sĩ "sao vương" của huyện Hưng Hà sẽ giành kết quả cao trong mùa huấn luyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

TRỊNH CƯỜNG

QUỲNH PHỤ

Người dân hiến trên 61.200m² đất làm đường



Người dân thôn Thanh Mai, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường.

Thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/HU, ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc vận động nhân dân tự nguyện thỏa thuận góp quỹ sản dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay toàn huyện Quỳnh Phụ có trên 1.300 hộ dân tự nguyện hiến đất và vật dụng đăng ký hiến đất với tổng diện tích trên 61.200m², trong đó trên 20.287m² đất ở, gần 41.000m² đất nông nghiệp để phục vụ cho các dự án làm đường. Hiện nay, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục đăng ký hiến đất để mở rộng đường với mong muốn hệ thống giao thông ngày càng phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ

Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất

Sáng ngày 22/3, Ban CHQS huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất.

Toàn huyện chia làm 6 cụm để tổ chức huấn luyện với các nội dung chính: giáo dục chính trị - pháp luật; huấn luyện quân sự; tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số và ngoại ngữ các nước có liên quan; cập nhật một số thông tin mới liên quan công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong ngày đầu ra quân huấn luyện, lực lượng dân quân năm thứ nhất của 10 xã thuộc cụm 3, cụm 4 đã được huấn luyện một số nội dung cụ thể như điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật băng bó, xử lý vết thương, giáo dục chính trị...

Thông qua huấn luyện nâng cao kiến thức quân sự, bản lĩnh chính trị, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất.

HÀ PHƯƠNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIỀN HẢI

Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải tham gia hiến máu.

Nhằm góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 200 đơn vị máu, vượt 78 đơn vị. Tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tuyên truyền hội viên, phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động người thân tích cực tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người bệnh.

MẠNH THẮNG